



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 80158 80160 80188  
ที่ ศธ 0512/ 11096 วันที่ 26 ธันวาคม 2556  
เรื่อง ระบบการทดสอบกลาง (E-Exam) และขอเชิญร่วมประชุมชี้แจง

เรียน คณบดี/ ผู้อำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การทดสอบกลาง (E-Exam)

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ในสังกัดส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและเอื้อต่อการได้คนดีและคนเก่งที่สามารถนำศักยภาพมาสร้างให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ดังนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบการทดสอบกลาง (E-Exam) เพื่อให้ผู้สมัครจากส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ เข้ารับการประเมินเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินทัศนคติ (Attitude Test) การประเมินความถนัด (Aptitude Test) การประเมินความรู้ภาษาไทย และการประเมินความรู้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการทดสอบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้สมัครได้สอบผ่านการคัดเลือกในหัวข้อข้างต้นแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสัมภาษณ์กับส่วนงาน/หน่วยงานนั้นๆ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติวิธีการและเกณฑ์ขั้นต่ำ การประเมินทัศนคติ (Attitude Test) การประเมินความถนัด (Aptitude Test) การประเมินความรู้ภาษาไทย และการประเมินความรู้คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับสำหรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P7 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับการประเมินทัศนคติ (Attitude Test) ให้มีผลใช้บังคับกับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P8 ด้วย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ผู้สมัครจากส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ เข้ารับการทดสอบโดยส่วนกลาง (E-Exam) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นไป ในครั้งนี้ เพื่อให้ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในสังกัดส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ เข้ารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับแผนการทำงานด้านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อรองรับระบบการทดสอบกลางของมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 13.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุม 307 อาคารพินิตประชานาถ ชั้น 3 โดยลงทะเบียนผ่าน [www.hrm.chula.ac.th](http://www.hrm.chula.ac.th)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบุรณ์)  
รองอธิการบดี